
รายงานการประชุม 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาเรื่อง สรุปผลดําเนนิงานของคณะกรรมาธกิาร ๓ คณะ คือ 

- คณะอนุกรรมาธิการสงเสรมิขอมูลดานสารสนเทศทัง้ในและตางประเทศ 

- คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนญู 

- คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

---------------------------------  

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา 

 

  (นายอัครวทิย สุมาวงศ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  กรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุม  ขอเชิญฝายเลขานุการครับ 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  : ก็จะมีเร่ืองเกีย่วกบั 

การเสนอโครงการ ซึง่จากแรกเริ่มเดิมทกีารเสนอโครงการสัมมนาก็จะเปนแคสายงานของขาราชการเรา 

ก็คือ แคทานรองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และตอมาในคณะกรรมาธิการกิจการสภาเห็นควรให 

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญเห็นชอบ แตพอมีมติไปแลว ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญเห็นวาไมจําเปน  

เห็นควรมอบหมายใหทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร หรือรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่รับผิดชอบ

ดําเนนิการเหมือนเดิม คือกรณีโครงการสาํนักตาง ๆ ก็จะใชวิธีปฏิบัติเชนเดิมครับ คอืแคระดับ 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรนะครับ  

  ประธาน  :  ก็สะดวกขึ้นนิดหนึง่ มเีร่ืองอื่นอีกหรือไมครับ 

 นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)   :  มีอีกเรื่องหนึ่ง  

คือ เร่ืองเกี่ยวโครงการยวุชนเขาจะมาดูงานในวันนี้ แลวเขาจะขอมาดทูี่คณะเราเวลา  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา แตเร่ืองนี้ผมประสานไปแลววา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เรานาจะเลิกแลวนะครับ 

  ประธาน  :  ระเบียบวาระที ่๑ ไมมีอะไรแลว ตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ คร้ังที ่๙/๒๕๕๐ วันจนัทรที่ ๒ เมษายน 

๒๕๕๐ หนา ๑ ถงึหนา ๗ มีทานผูใดจะขอแกไขหรือไมครับ 

  (ไมมีกรรมาธกิารขอแกไข) 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐                    อัมพา ๑/๒ 

 

  ประธาน  :  ถาไมมี ถือวารับรองบันทึกการประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๕๐ วนัจันทรที ่๒ เมษายน 

๒๕๕๐ นะครบั แตความจรงิเราไมคอยมีเวลาไดอานกัน ถาทานไปพบอะไรก็มาขอบอกกันทหีลังไดนะครับ 

ตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๓  พิจารณาเรื่อง สรุปผลดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการ ๓ คณะ คือ 

คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ ขอเชิญทานวรพจนครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตกราบเรียนแทนทานอาจารย

นครินทร คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ ไดประชุมแลวไดสง 

ความเห็นของที่ประชุมใหกบัทานประธานนาํเสนอสภารางรัฐธรรมนญู ไปแลว ๒ เร่ือง เร่ืองที่ ๑ คือเร่ือง

วุฒิสภา เร่ืองที่ ๒ คือเร่ืองการเลือกตั้งระบบสัดสวน ซึ่งก็ปรากฏวาทางคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ 

ก็ไดนําความคดิเห็นเรื่องระบบสัดสวนนี้เขาไปคงไวในรางแรกที่ออกมานะครับ สวนวฒุิสภานัน้ก็แตกตาง 

ไปจากที่เราเสนอ อยางไรก็ตามวนันีท้างคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและ

ตางประเทศชดุนี้จะจัดสัมมนา เร่ืองการเลอืกตั้งระบบสดัสวนเพื่อใหมคีวามกระจางชัดเจนในวิธีการ  

การเลือกตั้งระบบสัดสวนและเหตุผลของการเลือกตั้งระบบสัดสวน เนื่องจากขณะนี้ยงัมีความสบัสน 

อยูหลายประการ บางคนกย็ังไมเขาใจ วามีคืออะไร มแีลวจะไดประโยชนอะไรนะครับ บายวนันีจ้ะม ี

การสัมมนาทีส่มาคมนกัขาว หนงัสือพิมพ แหงประเทศไทย ที่หนาโรงพยาบาลวชริะ ก็ขอกราบเรียนเชิญ 

ทานกรรมาธิการทุกทานครับ ถาหากสามารถไปไดนะครบั  

ประธาน  : เร่ืองที ่๒ ที่ทางคณะอนุกรรมาธิการเสนอมานะ ความจรงิเขาใจวายงัไมได 

เสนอกรรมาธกิารสภารางรัฐธรรมนูญ เพราะผมจําไดวาผมแทงหนังสือใหนําเสนอคณะกรรมาธกิารนี ้ 

แตไมทราบวาหนงัสือนี้ไปไหน เมื่อกี้เชิญเจาหนาที่มาถามก็ยงัไมรู เพราะวาเขาไปเสนอกนัที่บางแสน 

ผมก็เซน็ให ชวยตามเรื่องใหดวยนะครับ  

  นายวรพจน วงศสงา  :  เร่ืองที ่๒ เร่ืองวุฒสิภา เขาใจวาคงจะลําบากหนอย เพราะวาวธิ ี

ที่เราเสนอไปนั้น ก็คอนขางจะลําบาก คือจะมีสรรหา บวกกับเลือกตั้งครับ  

  ประธาน  :  เร่ืองแรกนําเสนอกรรมาธิการมาแลวนะครับ ตามมติของเรา แตวาเรื่องที่ ๒ 

ที่วานี่เขาใจวาผมไดขอใหเอาเขาคณะกรรมาธิการนี ้ชวยติดตามหนังสือหนอยนะครับ ขอทานมีเพิ่มเติม 

อะไรหรือไมครับ นอกจากนีแ้ลว 

  นายวรพจน วงศสงา  :  ขอกราบเรียนแคนี้กอนครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขอเชิญคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ครับ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐                    อัมพา ๑/๓ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ในคณะอนุกรรมาธิการ 

ตรวจรางรัฐธรรมนูญ ซึง่มีทานมานจิ สุขสมจิตร เปนประธาน ผมเปนรองประธาน กข็อกราบเรียน 

ทานประธานและทานกรรมาธิการวา ในชุดคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ไดดําเนนิการตรวจ

ตอนนัน้ที่ไดมา ๒ คร้ัง เปนทีละชวงบางมาตรา แลวก็ทางคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญก็ได 

ใหความสามารถตรวจมีขอคิดเห็นไดหลาย ๆ อยาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเร่ืองถอยคําหลาย ๆ แหง ซึง่ใช 

ไมไปในทางเดยีวกนั เราก็ไดติติงไปทวงติงไป แตวาคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญเสียดายวา 

ตอนที่มกีารยกรางกนัที่บางแสน เราเองกอ็ยากจะไปตรวจรางควบคูกนัไป คือใหยกรางกลางวัน เราตรวจ

ตอนกลางคืน พอกลับมาก็สงพิมพได ก็เหมือนกับวาชวยกันด ูซึ่งเรากลัววารางที่พมิพมาใหวนันี ้ซึง่ไมได 

มีการตรวจ มนัอาจจะหลุด หลุดเหมือนกบัคลาย ๆ คราวทีว่าประชามติวาใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไมใช  

แตอันนี้เขาสูจาํกัดวา ในคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวา ไมใหผูอ่ืนไป กเ็ลยไมไดไปกัน ทีนีก้ ็

นาเสยีดาย แตก็คิดวาอาจจะไมมีผิดก็ไดนะครับ ทีนี้ตอนนี้ชุดคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

ก็คงจะทําหนาที่กนัอยางเต็มที่ นับแตนี้ไปวันนี้ก็ไดรับรางแรกแลว ก็ขอกราบเรียนทานประธานวา ทางชุด

ของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญจะรีบดําเนินการอยางเรงดวน อยางจริงจังทานประธานครับ  

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ นิดเดียวครับ ผมไมรูวาเราจะใชอันไหนเปนหลัก คือเกี่ยวกับ 

ในวรรคตอนนะครับ ขณะนีก้ําลังถามวาเราจะใชฉบับไหนเปนหลัก เวลาเราบอกวาอะไรผิดพลาดนี่ก็จะได 

รูวาผิดจากฉบบัไหน โดยเฉพาะเรื่องวรรคตอนครับ หรือตัวสะกด 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  จะใชที่โรเนียว หรือจะใชเปนเลม  

  ประธาน  :  เอาแคนั้น เทาทีผ่มอานฉบับโรเนียวนี่ ทัง้เรื่องวรรคตอน แลวขึ้นบรรทัดใหม 

รวมทัง้ตัวสะกดนี่ผิดพอสมควรครับ 

  นายวนีัส มานมุงศิลป   :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ตรงนี้จะตองตรง

ครับ เพราะตรงนี้ตรงหมดมนัจะไมสวยครับ  

  ประธาน  :   อันนัน้คงจะตองบอกเขาดวยครับ เชิญทานครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร   :  กราบเรียนทานประธาน คือคณะอนุกรรมาธิการตรวจราง

รัฐธรรมนูญ จะทํางานตอนไหนบางเกี่ยวกบัรางรัฐธรรมนูญนี ่

ประธาน  :  ก็คง ๒ จงัหวะ ตอนที่เขาแปรญัตติแลว กรรมาธิการแกอยางไรแลว เพราะ 

ตอนที่แปรญัตติคือเขาสภาวาระ ๒ ตรงชวงนัน้คงตองดดูวย พอพนวาระที่ ๒ ก็ไมใชเร่ืองของเราแลว 

ทานกรรมาธิการเชิญครับ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐                    อัมพา ๑/๔ 

 

  นายวีระพล คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธาน ผมไปดูในแบบสาระสําคัญรางรัฐธรรมนูญ 

ฉบับใหมนะครับ กับที่ผมไปดึงมาจาก Web site ผมวาใน Web site ที่เราดึงมาอานงายกวาเยอะเลยครับ 

ขอเปรียบเทียบ คือตัวนี้เราใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาเปรียบเทียบครบั แลวเพื่อใหเขาเหน็ชัด ถามวา 

ดีไหม ดีมากนะครับ ใหเขาเห็นเปรยีบเทยีบวาชาวบานทั่วไปเห็นวาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กับฉบับ

ปจจุบันที่เรากาํลังยกรางนี่มนัแตกตางกันอยางไร ชัดมากครับ แตถาเราไปดูใน Web site ใน Web site 

สามารถที่จะดงึขอมูลออกมาเลยของรัฐสภาวา ถารางอยางนี้เปนอยางไร คือไมใชวาเรามัดมือชก  

ขอหารือวาพอมีขอเปรียบเทยีบมันจะเกิดความขัดแยง อันนี้ผมคิดไปเองนะครับ แลวเมื่อวานก็มีประชุม

กรรมาธิการจงัหวัด กถ็ามกนัวาเกิดขอขัดแยงจะทําอยางไร คือเราไมใชวาไมใหเขาไมรู แตอยางกรณี 

มาตรา ๓๗ หมวดวาดวยศาสนา ก็มกีารโตเถียงกันเยอะแยะพอสมควรนะครับเกีย่วกับเร่ืองนี้ ผมก็ตั้ง

คําถามลอย ๆ ข้ึนมาวาเมื่อเปนอยางนี้เราใสไปเลยจะไดไหมเพื่อลดความขัดแยง ซึง่ตอนลงประชามตินี ่

เราจะไดไมมีปญหาอะไร พอมาเจอสาระสําคัญวันนีน้ะครับเห็นชัดเลยวา มนัมีขอเปรียบเทียบ พอมีขอ

เปรียบเทยีบนีจ้ะเกิดความขดัแยงหรือไม ขอหารือครับ  

ประธาน  :  คือตองเรียนอยางนี้วา คําชี้แจงเขาทําตามรัฐธรรมนูญทีต่อนออกไปคราวนี ้

ก็จะตองมีคาํชี้แจงละเอียดนะครับ แตวามีปญหา เมื่อวานไดมีการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภา 

แลวก็ไดตกลงกันนิดหนึ่งวา ฉบับที่จะออกเมื่อผานวาระ ๓ แลวนีน่ะครบั จะเปนฉบับเดียวคือตัว

รัฐธรรมนูญ แตวาจะมีคาํชี้แจงยอ ๆ ประมาณ ๑๐ หนา ในเรื่องของความแตกตางทีสํ่าคัญอะไรตาง ๆ 

นานานี่ เพราะวาในรัฐธรรมนูญฉบับนัน้จะไมพูดถึงวา ตอนออกไปครั้งที่ ๒ นีจ่ะตองมีอันนั้น แตวา

หลักเกณฑที่เราไปเขียน ที่ผานสภา เกิดไปเขียนเอาไว ซึ่งตีความไดวาไมจําเปนจะตองขนาดนี้ ทนีี้มัน

เกี่ยวกับคาพมิพ คาอะไรตออะไรทั้งหมดนะครับ พอเพิม่หนาเขาไปนีจ่ํานวนคาพิมพ คาสง คาอะไรก็จะ

ตามมา อันนี้กเ็รียนใหทราบนะครับ ของทานมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมครับ ของทานเสริมเกียรติครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ไมมีแลวครับ 

ประธาน  :  ถาอยางนัน้มาสูคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

เชิญครับ 

 

                                - ๒/๑ 
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 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  กราบเรียนทานประธานครับ คณะอนุกรรมาธิการ 

ชุดที่ ๓ คือมีหนาที่ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู ขอรายงานการทาํหนาทีด่ังตอไปนี้ 

คณะอนุกรรมาธิการไดประชุมกันมาแลว ๕ คร้ัง ไดกําหนดกรอบการทํางานวา เราจะดูรางกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้อะไรบาง ก็เห็นวาจะศึกษาจุดออนและปญหาที่เกิดขึน้ 

ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ ก็คือพระราชบญัญัติพรรคการเมือง  พระราชบัญญัติวาดวย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก

วุฒิสภา แลวก็จะทาํขอเสนอแนะวากฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนั้น มีปญหา มีจุดออนที่ควรจะยกรางแกไข

อยางไรเพี่อนาํเสนอ ในการทําหนาทีท่ัง้ ๕ คร้ัง ขณะนี้การจัดทําพิจารณาฉบับแรกวาดวยคณะกรรมการ

การเลือกตั้งไดเสร็จแลวตามเสนสีชมพทูีก่ราบเรียนทานในรายละเอยีด เราไดพิจารณาไปถึงจุดออน  

จุดแข็ง สภาพปญหาตาง ๆ และแนวทางทีค่วรจะดําเนินการไป เพื่อกราบเรียนใหทานประธาน  

ทานคณะกรรมาธิการดําเนนิการพิจารณาตอไป สวนกฎหมายฉบบัที ่๒ นั้นเมื่อวนัอังคารที่ผานมานี ้

ก็ไดมีการพิจารณากฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งจุดออน จุดแข็งเสร็จแลว พรอมทั้งขอเสนอแนะ  

แตเนื่องจากวายังทาํรายงายขอสรุปไมเสร็จ คงจะนําเสนอทานไดในคราวหนา และในชวงสุดทายก็จะทาํ

กฎหมาย ฉบับที่ ๓ ก็คือพิจารณาวาดวยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. ซึง่ก็จะดูแนวทางทิศทางเดนิของราง

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการกําหนด ส.ส. หรือ ส.ว. ตาง ๆ ดวย นอกจากนั้นคณะอนุกรรมาธิการ 

จะรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกีย่วของ จากพรรคการเมอืง หรือวา สสร.  สสน. ตาง ๆ โดยการจัด

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายทัง้ ๓ ฉบับ วันพฤหัสบดีที ่๓ พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรม 

รามาการเดนส วิภาวดี บางเขน หลักสี่ ๑๓.๐๐ นาฬิกาเปนตนไป โดยเปาหมายทีเ่ราจะเชิญก็มีสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ผูทรงคุณวฒุิ นกัวิชาการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

องคกรตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน อดีตสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภารผูแทนราษฎร และ

พรรคการเมืองตาง ๆ วทิยากรที่เชิญ ทีท่าบทามแลวก็ม ีศาสตราจารย ดอกเตอรลิขิต  ดอกเตอรสุทธิพล 

เลขาธิการ กกต. คนปจจุบนั  ทานยุวรัตน กมลเวช และภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวอยูก็คือ 

คุณสุริยใส กตะศิลา กจ็ะดําเนินการโดยผมและคณะจะเปนผูดําเนินการอภิปราย ชัน้ตนนี้ก็กราบเรียน 

ใหทานประธานและที่ประชุมไดทราบ 

 ประธาน  :  ขอบคุณครับ แตวาอันนี้ก็คงจะตองตามกฎหมายที่เปนอยู แลวกโ็ดยเรา 

คงจะตองดูวารางพระราชบญัญัติที่ออกมาจะออกมาอยางไร ซึง่ตามขั้นตอนที่เขากาํหนดเอาไว ซึง่ทกุคน 
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ก็คงมีอยูแลว ขณะนี้คงจะตองเริ่มดําเนินการ คณะอนุกรรมาธิการยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

คงจะตองเริ่มดําเนนิการภายในเร็ววันนี้ อาจจะเปนอาทติยหนาดวยซ้าํไป หรืออาทติยนี้ทีจ่ะเริ่มใชไหม 

ทานสดศรี วาจะเริ่มยกรางกฎหมายทัง้ ๓ ฉบับนี ้หลงัจากนั้นตามโปรแกรมนี้ก็จะมีการกาํหนดวา 

๑๙ มถิุนายน ถึง ๑๑ กรกฎาคม ทางกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะพิจารณารางที่คณะอน ุ

กรรมาธิการพจิารณาแลวเสร็จ ความจรงิอนันีถ้าเราขอประสานภายในกับคณะอนุกรรมาธิการยกรางวา 

ในการรางของทานถงึแมจะยังไมผานยกราง เราขอมาดเูพื่อตรวจกอนนาจะไมมีปญหากระมังครับ 

ทานสดศรี ก็ประกอบการพิจารณาของเรา แตวาเรากย็ังไมทําอะไร เพยีงแตขอดรูางนัน้  

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ตอนนีท้างทานไชยยศซึ่งเปนประธาน ก็ยังไมไดนัดคณะอน ุ

กรรมาธิการ เพราะเห็นวายงัไมไดมีคําสั่งแตงตั้ง ไมทราบวามีปญหาอะไร ถามีคาํสั่งแตงตั้งกันไวแลว 

ก็คงจะนัดประชุมกัน 

 ประธาน  :  ผมไมแนใจเร่ืองยังไมมีคําสัง่แตงตั้งหรือไม แตอันนี้ไมเปนไร 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ตอนนีย้ังไมมีคาํสั่งแตงตั้งมากค็งอาจจะตนเดือนหนา  

 ประธาน  :  ก็คงเร็ว ๆ นี้ อันนี้ก็คืออยางที่เรียนวาเราคงจะประสานเปนการภายใน 

กับทานประธานได หรือทานอนกุรรมาธิการวาคงไมตองรอใหยกรางเสร็จแลว เขากรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญแลวคอยดูกัน เพราะไมอยางนั้นอาจจะทําใหการทํางาน 

 นางสดศรี  สัตยธรรม  :  คือทานไชยยศจะขอรางทีท่างชดุเราทําเอามาดูกอน คืออาจจะ 

เปน Guideline ทีนีท้างทานวิจิตรเสร็จแลว ถาอยางไรจะขอเขาสูอนุกรรมาธิการยกรางกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

 รอยตรี วิจิตร  อยูสุภาพ  :  ทีอ่นุกรรมาธกิารไปศึกษา เราก็ศึกษาเพียงประเด็นวา 

กฎหมายที่ใชอยูนัน้มีสภาพปญหาอยางไร เปนตนวาเรื่องพรรคการเมือง ประเดน็การยุบพรรคการเมือง 

รวมพรรคการเมืองหลงัจากที่เลือกตั้งไปแลวมันนาจะเปนจุดออนของกฎหมาย ก็จะมีขอเสนอแนะไป 

อยางนี้เปนตน หรือวากรณีทีว่าภาระศาลรฐัธรรมนูญมากเหลือเกิน เร่ืองหยมุหยิมเล็กนอยก็เปน 

หนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณายุบพรรคอยางนี้ เร่ืองผิดวัน เลื่อนวนั จะตองแจงดําเนนิการ 

ภายในเดือนมนีาคม บังเอิญ ๓๐ – ๓๑ เปนวนัเสาร อาทติย จะเลื่อนไปใชกฎหมายแพงเลื่อนไป 

วันที่ ๑ เมษายนก็ไมได ผิดแลว ตองสงศาลรัฐธรรมนญูยุบพรรค ประเด็นเหลานีเ้ปนจุดออนของ 

กฎหมาย แลวเราก็ดูประเด็นสภาพปญหาในการปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของ เราไมไดยกราง เพยีงแตวา 
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เปนแนวทางศกึษาอดีตที่ผานมา แลวกเ็ร่ืองการยกรางกค็งจะเปนอนกุรรมาธิการยกรางที่จะไปพิจารณา 

ใชดุลพินิจเอา ข้ันตอนที่ ๓ ก็คือวาเราคงมีหนาที่วพิากษกอนที่จะไปตรวจสอบวรรคตอนตาง ๆ วพิากษวา

ที่ทานยกรางมานัน้มนันาจะมีจุดออนไมสอดคลองกับปญหาที่ผานมา อยางนีเ้ปนตน 

 ประธาน  :  ก็คงจะไดประโยชนที่ทาํอันนี ้ทนีี้เทาที่ผมดูรางพระราชบญัญัติที่อาจจะ 

ยังมีปญหาวาจะออกมาในรปูไหน คือรางพระราชบัญญตัิเลือกตั้ง เพราะวาอยางพระราชบัญญัติ 

พรรคการเมืองหรือวาอะไรนี่ รูปรางกพ็อจะเหน็แลว แตวาเลือกตัง้ทัง้ ส.ส. และ ส.ว. จะเลือกตัง้ หรือ 

สรรหาหรืออะไรมันก็ยงัไมแนนอน ฉะนัน้อันนีท้างของเราถาเตรียมไวก็คงจะตองเตรียมไวในลักษณะ 

ทั้ง ๒ ดาน แมกระทัง่อนุกรรมาธิการยกรางก็อาจจะตองทํา ๒ ดาน ผมไมแนใจ ทานมีอะไรไหมครับ  

เชิญครับทานอาจารย 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ทานประธานครับ ผมมีขอสังเกตนดิหนึง่วา  

อาจจะเห็นวางานของเราอาจจะยังดูไมคอยเปนรูปเปนรางมากนัก แตวาก็อยากใหกาํลังใจ เพราะวา 

ดานหนึง่ก็คงตองรวมหวัจมทายกัน ผมคิดวาอันหนึ่งที่เรายังขาดก็คือวาเรายังไมมกีารสื่อสารในเรือ่ง 

ของสวนที่ไดจากการรับฟงจากประชาชนทีจ่ะเปนการสรปุออกมาใหเหน็ชัดเจนวา การที่ไปรับฟงจาก 

ประชาชน ประชาชนเขาใหความสนใจในประเด็นไหน ซึง่หมายถึงวาในสวนวิชาการก็จะตองรบัลูก 

มาแลววาในสวนนี้ในกรรมาธิการของเราเราไดรับฟงอะไรบาง ตรงนี้ซึง่ผมคิดวาอาจจะตองขอใหทาง 

วิชาการชวย คืออยางนอยผมวาตองมีการตอบโจทยตรงนี้บางวา จากที่เรารับจากประชาชนมาเราจะทาํ 

อะไร คืออันนีอั้นหนึ่งจากทีผ่มคิดวาเราอาจจะยงัชาอยูตรงสวนนี้ประการหนึ่ง แตวาที่อยากใหกาํลังใจ 

ก็คือวาสิง่ทีท่ํากันแลวไมวาจะเปนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส่ิงนี้ผมวาเปนแนวทางที่ดีอยูแลว 

วาเราระดมความคิดความเหน็ในเรื่องที่เปนปญหาสําคญัที่เราเห็นอยูแลว จะเปนเรือ่งระบบเลือกตั้ง 

แบบสัดสวน หรือวาเรื่องทีม่าของวฒุิสมาชิกอะไรก็แลวแต หรือแมกระทั่งเรื่องทีท่างฝายรางดูเรื่องราง 

กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในการตรวจรางรัฐธรรมนูญอะไรก็แลวแต ที่เราพยายาม 

กําลังทํากันอยูนี่ ก็เปนเรื่องกิจจะลักษณะที่เราทําอยูแลว แตที่ผมคิดวาควรจะไดมีการนําเสนอใน 

ที่ประชุมของคณะกรรมาธกิารเราก็คือการที่วาสรุปออกมาวา ที่เขาไปรับฟงเราจบัประเด็นตรงไหน 

ไดบาง ขอบคณุทานประธานครับ 

 ประธาน  :  เชิญทานวรพจนครับ 

 

 

 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ        วีณา ๒/๔ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

 นายวรพจน  วงศสวาง  :  ทานประธานที่เคารพ ประเดน็นี้บังเอิญผมไมไดกราบเรียน 

เมื่อสักครูนี้ เราไดแบงงาน ความคิดเหน็ที่เราฟงมานี่ไดแบงไปใหจุฬาสวนหนึ่ง ธรรมศาสตรสวนหนึง่ 

ชวยกนัประมวลมา เมื่อเสร็จแลวก็จะนํากราบเรียนตอทีป่ระชุมโดยเร็วที่สุด 

 ประธาน  :  เพราะอันนี้เรากพ็ูดกันคราวทีแ่ลววาเปนเรื่องของเราที่เราดําเนนิการ 

เหมือนกนั เราไดประมวลพวกนี้มาแลวใชไหมครับ 

 นายวรพจน  วงศสวาง  :  ไดมาแลวครับ แตวาเปนขอมูลดิบ 

 ประธาน  :  เขาใจครับ 

 นายวรพจน  วงศสวาง  :  มันเยอะเหลือเกนิก็เลยตองแบงไปใหจุฬา ใหธรรมศาสตร 

ชวยกนัทํา  

 นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ ทั้ง ๒ อนกุรรมาธิการ แลวก็ทัง้ราง 

รัฐธรรมนูญ เราเพิง่ไดรับที่เปนเรื่องเปนราว นอกจากขอมลูที่ไดจากตรงอื่น เทาที่ไดจากตรงอื่นแลว 

แลวดูอันนี้ผมคิดวาหลงัจากนี้ตองขออนุญาตไปศึกษาวามีสวนใด การใชถอยคําก็ด ีการวิเคราะห 

เหตุผลที่ไปทีม่าก็ดี เพราะฉะนัน้จะทําอยางไรเพื่อความรวดเร็ว หลังจากเลิกประชมุนี้แลวและวนั 

ตอ ๆ ไปนี้ ในการไปพิจารณาในการตรวจรางโดยบุคคลก็ได จะเอาขอมูลนี้เสนอสํานักงานมาหรอื 

อยางไร เพื่อเปนการรวบรวมประมวล  

 ประธาน  :  เชิญทานรองประธานอนุตรวจราง 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานประวิทยครับ ก็ขอบคุณที่ทานไดเอาใจใส 

แลวก็ถาหากวาทานประวิทยและกรรมาธิการทุกทานไดไปอาน แลวเหน็วามันมีขอติติง หรือวาขอ 

แนะนาํ ขอเสนอแนะอยางไร ก็ชวยสงใหทางคณะอนกุรรมาธิการตรวจราง ทีเ่ราจะไดมาดําเนินการ 

แลวเอาเขาชุดกรรมาธิการของเรา แลวก็อาจจะเห็นวาเปนประโยชนกจ็ะนาํเสนอไปยังคณะ 

กรรมาธิการยกรางหรือวาในสวนที่เกี่ยวของ คงจะเปนเรื่องที่ทกุคนกต็องทํางานหนัก เพราะวา 

เราเพิง่ไดวันนีพ้รอม ๆ กนั  ตองไปดูกันอยางละเอียดทกุมาตรา อยางทีท่านอาจารยอุดมไดพูด 

ก็เปนสิง่ที่ดทีี่วา ถาเราม ีPaper วาในมาตราตาง ๆ ที่เราไดไปรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 

ถาเรามีขอมูลวาประชาชนวาอยางไร อยางนอย ๆ กจ็ะไดรูวาสิ่งที่เรารางยกออกมานี่มันตรงใจ 

ประชาชนหรือไม เพราะวาถาเรามีขอมูลตัวนี้กเ็ปนตวัชี้วดัตัวหนึง่วาประชามติจะผานหรือไมผาน 

แตถาเราไมมขีอมูลตรงนี้เราจะไมสามารถประเมินไดเลย โดยเฉพาะนับแตที่ทางยกรางกลบัจาก 

 

 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ        วีณา ๒/๕ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

บางแสน ส่ือไดลงขาวเกี่ยวกับเร่ืองรางที่ไปยกมา มนักอ็อกมาในลกัษณะทีว่าติติงเสียมากกวา  

ยังไมเห็นมีองคกรหรือบุคคลใดที่ชื่นชมรฐัธรรมนูญฉบบัที่ไปรางมาวาพอใจ รวมทัง้บุคลากรในสวน 

ของเราหรือเกีย่วกับเราในสภาแหงนี้ บางทีออกขาวในลกัษณะทีท่างตรงกันขาม ซึง่จริง ๆ แลว 

ผมยังอยากจะวาเรื่องพวกนีถ้าเราไดออกขาวหลังไมค คอืไมเปนขาวจะดีกวา เพราะคนอยูในพวกเรา 

กันเองถาไปออกขาวใหส่ือลงแลวนี ่ประชาชนยิ่งสับสนใหญเลยวาแมแตพวกเราเองยังไมพอใจเลย 

ผมก็เลยคิดวาทําอยางไรผูทีเ่กี่ยวของถึงจะตระหนักตรงนี ้ก็อยากจะกราบเรียนทานประธานซึ่งเขาไป 

อยูหลาย ๆ แหง ถาหากวาเอาไปนําเสนอวาเวลาเสนอตอส่ือ ถาไมเห็นวาเกิดความขัดแยงใหมากที่สุด 

มันก็จะเปนประโยชนกับของเรา ทานประธานครับ 

 ประธาน  :  ทีนี้ในเรื่องของการตรวจรางผมกําลงัดูอยูวาคณะเราตรวจรางก็เพื่อ 

กรรมาธิการยกรางไปพจิารณาตรวจสอบ ซึ่งในเรื่องนี้กจ็ะเปนเพื่อการพิจารณาในการพิจารณาชัน้ 

ที่เขาแปรญัตติอะไรตออะไร ซึ่งเขาจะเริ่มพิจารณาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถงึ ๑๐ มิถนุายน ฉะนัน้ 

การพิจารณาของเราก็ควรจะทําใหแลวเสร็จในรอบนี้กอนวนัที ่๒๗ หรือถาเปนไปไดใกลเคียงกบัวนัที ่๒๗ 

เพราะวาเพื่อสงใหกรรมาธิการยกรางเขาดวูากรอบแรกของเขาออกมาแลวมีขอควรแกไขในเรื่องจะ 

ตัวอักษร หรือตัวอะไร รวมทัง้ในบางเรื่องทีม่ันขัดแยงกนัหรือไม คิดวาทางอนกุรรมาธิการยกราง 

คงจะสามารถวางกรอบหนอย แลวก็รวมทัง้วาเมื่อทานตรวจเสร็จแลวเสนอกรรมาธกิารชุดนี้ เพื่อให

กรรมาธิการชดุนี้เสนอตอไปยังกรรมาธิการยกรางไดภายในกรอบที่เราคิดอยูนี้ เชิญครับ 

 

 

          - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๑ 

 

  นายวนีัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมขออนุญาตเสรมิของทานรอง 

เสริมเกียรติ ทีพู่ดถึงเรื่องของการรับฟงความคิดเหน็จากประชาชนนะครับ สวนหนึง่ผมมีความเหน็วา 

ขอมูลหลัก ๆ ที่คณะกรรมาธิการแตละจังหวดัที่ลงไปรับฟงความคิดเหน็ของพีน่องชาวบาน ตรงนัน้เปน 

เร่ืองใหญ ถาถามวาเราจะเอาขอมูลเหลานั้นออกมาไดอยางไร เพื่อประมวลความเห็นในเรื่องของเรา

ประกอบการยกรางรัฐธรรมนูญ ผมคิดวาเราควรจะตองประสานงานกบัประธานคณะกรรมาธกิาร 

ของแตละจังหวัด โดยการออกหนังสือ เพราะวาประธานของแตละจังหวัดนี้จะตองนําสงรายงานใหกับ 

คณะกรรมาธกิารประชาสมัพันธเพื่อการเผยแพรนะครบั เพราะฉะนัน้สงเราอีกชุดหนึง่ หลังจากนั้นเราจะ

นําประมวลผลทั้งหมด ๗๖ จังหวัดมาประกอบการพิจารณาวาความเหน็ของประชาชนสวนใหญในเรื่อง

ของแตละมาตรานั้นเหน็เปนอยางไร เราจะไดสอดรับกัน ขอบคุณทานประธานครับ 

  ประธาน  :  เชญิครับ 

  นายวรพจน วงศสงา  :  สําหรับการรับฟงครั้งแรกนั้นเราไดมาแลว แลวกําลงัประมวลอยู 

สวนการรับฟงความคิดเหน็ครั้งที่ ๒ ที่เปนรายมาตรานี่ ก็คงตองรอการทําประชาพิจารณ เมื่อไดมาเราก็คง

ตองมาทําอยางเดียวกนัอกีครั้งหนึ่งนะครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เร่ืองของทานวนีัส ประกอบกบัทานอุดม ซึง่เปนประเดน็ที่

เชื่อมโยงกนันี ่ผมยังไมมัน่ใจนะครับวาในองคกรเรา คือ สสร. กรรมาธกิารตาง ๆ ทํางานกนัแบบเปนทีม 

หรือวาตางคนตางทาํครับ คอืผมไมมั่นใจวาชุดยกรางรัฐธรรมนูญที่บางแสน ไดนาํความคิดเห็นของ

ประชาชนที่ไดมาอะไรตาง ๆ นี่เอามาเปนหลักเกณฑในการยกรางรัฐธรรมนูญหรือไม คือผมไมมั่นใจ 

นะครับวา ทางคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญที่ไปทําที่บางแสนนี ่จะไดขอมูลที่รวบรวมมาจาก

ประชาชนทัว่ประเทศเอามา แลวก็เปนหลักในการวิจัยในมาตราตาง ๆ ที่ประชาชนมีความเหน็ เอามาเปน

เกณฑ็ในการรางตามนัน้หรอืไม ผมยังคิดวาในสิง่ที่ทานวรพจนไดมานี ่มันรวบรวมแลวก็สงไปใหชดุ 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ แลวก็เอาใชในเกณฑยกรางหรือไม ซึ่งถาไมมีนะครับ ผมกเ็ลยคิดวา

มันนาเสียดายที่วาไปฟงความเหน็แลวไมไดเอามาใชใหเปนประโยชน แลวเกิดรัฐธรรมนูญที่รางออกมา 

ไมตรงใจกับคนที่เขาตองการ มันไปคนละทางนีม่ันกก็ลายเปนวา แลวเราไปฟงทําไม อันนี้คือคําถาม 

นะครับทานวชัรา ผมกเ็ลยอยากจะรู ผมอยากจะฟงกรรมาธิการของเราที่อยูในชุดคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญวา ในการยกรางรัฐธรรมนูญนัน้ ไดมขีอมูลวาที่ไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนัน้ 

ไดขอมูลมาทั้งหมดไหม แลวในมาตราตาง ๆ เราเอามาใชในการตัดสินใจในการยกรางรัฐธรรมนูญตามนัน้

หรือไมครับ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๒ 

 

  ประธาน  :  ความจรงิผมและทานธิตพิันธุก็อยูในคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญู 

นะครับ ผมขอตอบคราว ๆ กอนวา ในการพิจารณานัน้ ไดมีการพิจารณาถึงความคดิเห็นของประชาชน 

มาประกอบ ทานธิตพิันธุจะขยายตอหรือไมครับ เชิญครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพนัธุ เชื้อบุญชัย  :  ขอบคุณมากครับทานประธาน คือจริง ๆ  

ในแงของการรับฟงความคิดเห็นนั้น ในคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ นั้นก็ไดประชุมรวมกบั

คณะกรรมาธกิารการมีสวนรวมของประชาชนอยูนะครบั แลวขณะเดยีวกนันัน้ ในคณะกรรมาธิการเองนัน้ 

ก็จะมีกรรมาธกิาร ๒ – ๓ ทาน ขออนุญาตเอยนามคือ ทานอาจารยปกรณ ทานอาจารยวุฒิสาร ไดมี

โอกาส ในการที่ไดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน คือ เปด Web site แลวก็ใหสงเขามา แลวก็ไดมี 

การนาํเขามาถกแถลง หรือวาไดมีการนําเขามาหารือกนัตลอดเวลานะครับ อยางไรกต็ามเหมือนกบัรับฟง

ความคิดเหน็ทั่ว ๆ ไปวา การรับฟงความคิดเห็นนั้น ก็มทีั้งสวนที่ เหน็ดวย กบั ไมเหน็ดวย ในประเด็นตาง ๆ 

สุดทายคนที่ตดัสินใจก็คงจะเปนคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทั้งชุดนะครับ แมกระทัง่ในตวัเลข 

ตาง ๆ ทีท่างคณะกรรมาธิการสวนรวมเขาก็มีการหยิบยกข้ึนมาใหดูนัน้ เราก็นาํมาพิจารณากันทัง้หมด 

นะครับ ในสวนนัน้  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอถามนิดหนึ่งนะครับ คือประเด็นของทานอุดม แลวก ็

ทานวนีัส ซึง่ผมเหน็วาเปนสิง่ที่มีประโยชน สําคัญนี่ผมไดดูโทรทัศนนะครับ เมื่อวนั ๒ วนันี ้ทีท่านอาจารย

เจิมศักดิ์ไดออกไป  คือในประเด็นที่วา ส.ว. ควรมาจาก แตงตั้ง หรือ เลอืกตั้ง ผมดูจากสายตามีคนยกมือ 

วาใหมีการเลือกตั้งนะครับ ผมก็เลยบอกวา แลวที่ยกรางนี้ไมตรงกับทีผ่มเหน็นี ่ผมกเ็ลยวาที่รางนีม่ันราง 

ตรงกับประชาชน หรือวารางตรงกับอะไรครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพนัธุ เชื้อบุญชัย  :  คือผมเขาใจวาในตอนชวงทีม่ีการรับฟงความ

คิดเห็นตาง ๆ นั้น รวมทั้งเรื่องการที่หารือกบัคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชนนัน้ เพราะวามี

บางสวนเหมอืนกนัที่เหน็ดวยเกี่ยวกับเร่ือง ส.ว. มาจากการสรรหา คือเพียงแตวิธีการในการที่จะสรรหานัน้

ก็ไมไดมีการเจาะตรงไปวาเปนแบบไหน ซึ่งวิธีการนัน้ก็เปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขา 

ไดถกแถลง แลวก็ไดมีการเห็นวานาจะมาเปนลกัษณะอยางนีน้ะครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ มันนาเสยีดายนะครับ ตรงที่วาเราไมไดเก็บ

ขอมูลตัวเลขวาภาพรวมทกุองคกร ประชาชนทุกสวน ทกุภาค รวมแลวในประเดน็ เชนมาตรานี ้ทัง้หมด 

มันไปในทางไหนมากกวากนั ใชไหมครับ เราอุตสาหไปรับฟงความคดิเห็นของประชาชนหลากหลายตั้งไป

เยอะแยะ ๗๖ จังหวัด ๔ ภาค ในสวนกลาง แตเราไมไดเก็บขอมูลเลยวา ประเดน็ตาง ๆ โดยเฉพาะอยาง 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๓ 

 

ประเด็นนี ้รวมเบ็ดเสร็จแลวเขาเห็นวา สรรหา แตงตั้ง กี่เปอรเซ็นต เลือกตั้งกี่เปอรเซ็นต แลวทนีีถ้าเกิดวา 

ถารวมมาแลวนี่ เกิดจํานวนคนเหน็วาเลือกตั้งมนัสูงตั้ง ๘๐ เปอรเซน็ต หรือ ๗๐ เปอรเซ็นต แตสรรหา

แตงตั้ง เพียง ๒๐ เปอรเซน็ต หรือ ๓๐ เปอรเซ็นตนี่ การลากมานี่มนัจะทําใหเห็นวา ไมลากตรงกับที่

ประชาชนตองการ ของผมก็เพียงแตตั้งวา การทาํงานอยางที่บอกวาเหมือนกับตางหนวยตางทํานี่ 

ประโยชนเลยไมได เพราะเงนิลงทุนมัยตองเยอะครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานวีระพลครับ 

  นายวรีะพล คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธานครับ กรณีที่ไดมีการขอแสดงความคิดเห็น 

ของระดับจังหวัด ซึ่งทางภาคใต ผมไปเกือบทุกจงัหวัดนะครับ ขอมูลจริง ๆ แลวเรามอียูทีท่านอาจารย 

เจิมศักดิ์เกือบ ๑๐๐ เปอรเซน็ตเต็ม เพราะวาเรารายงานทั้งขอมูลดิบ ขอมูลที่ถามชาวบานครับ เราทํา

กรอบ ๒๘ กรอบที่เราตั้งไปนะครับ และรายงานมาวาขอมูลดิบเปนอยางไร แลวเราก็เกาแลววา พฤติกรรม

ของชาวบาน ประชาชนที่เราไปขอแสดงความคิดเห็นเขานี ่เขาคิดอยางไร ผมยกตัวอยางกรณี เชน ส.ว. 

นะครับ ทางภาคใตแทบจะ ๑๐๐ เปอรเซน็ตเต็ม วาเขาตองการ ส.ว. มาจากการสรรหา โดยวิธีอยางกรณ ี

ที่ทานอาจารยธิติพันธุ พูดนะครับวาเราไมไดบอกวิธีชัดเจนวา เราจะเอาวิธีไหนใหเขา เขากบ็อกวาสรรหา

ดีกวาเราจึงคอนขางจะไมชดัเจนวา วิธีการ รูปแบบของการสรรหา สรรหาอยางไร อยางกรณีที่วา ๑ จงัหวัด 

ใหมี ๑ ทาน แลวก็จากหลากหลายอาชพีที่จะมาจากการสรรหานะครบั มันก็เปนขอถกเถยีงวา แลวอาชพี 

อะไรละ ที่จะเปนอาชพีทีช่ัดเจน สําหรับในความหลากหลายทีจ่ะเขามาสูในรัฐสภา ก็มีการชี้แจงวาอยาง

กรณีในบางมาตรากําหนดวา ส.ว. ตองมาจากวฒุิการศึกษา สมมุติวากําหนดไวที่ ปริญญาโทนะครับ  

มีการถามชาวบาน แลวชาวบานบอกวาแลวคนที่รูเร่ืองจริง ๆ เกี่ยวกบัเร่ืองสหกรณ อยางทางใตดงัมาก

ที่วา ๑ บาท ๑ อธิษฐานอะไรของเขานะครบั เขาก็ชัดเจนวา เขารูมากกวาหลาย ๆ คนที่รู ในระบบแบงก

เสียดวยซ้าํไป ตรงนี้เขามวีุฒกิารศึกษาเพยีงจบ ป. ๖ มาเทานั้นเองนะครับ ส่ิงเหลานีค้ือขอขัดแยง เพราะ 

มีตัวอยาง อยางปลูกพืช ปลูกตนไมนี ่หลมุเดียวนี่ขนาด ๘๐ : ๘๐ ใชไม ๓ ชนิด สามารถปลูกไดอยางไร  

ถึงเกื้อกูลดวยกันได โดยเรายึดเศรษฐกิจพอเพยีง อยางเชนยกตัวอยางแบบนี้ คราว ๆ วา ความชัดเจน

อยางทีท่านธติิพันธุพูด ถกูนะครับ เรามีขอมูลอยูทีท่านอาจารยเจมิศักดิ์หมด มีการสงมาอยางตอเนื่อง  

แตวาเราไมมกีารเอามาเผยแพรวา นีน่ะ ที่เรามาใสนี่มาจากความคดิเห็นของประชาชนดวย  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เราสงใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ 

  นายวีระพล คงมั่น  :  สงใหหมดนะครับ แตไมทราบอาจารยเจิมศักดิ์จะสงหรือเปลา  

แตเราสงหมด 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๔ 

 

  ประธาน  :  ครับ ผมเขาใจขอมูลเหลานัน้ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดแถลงตอ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเปนประจํานะครับ ทานสดศรีคงยืนยนัได ขอเชิญทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  สําหรับประเดน็เรื่อง ส.ว. มาจากการเลือกตั้งนีน่ะครับ ภาคใต

มีความเหน็อยางที่ทานวานี่ถกูตอง แตภาพรวมของทัง้ประเทศนี่ปรากฏวา เลือกตั้งมามากกวานะครบั 

ตอนนี้เหตุผล ผมเหน็ดวยกบัทานอาจารยธิติพันธุครับวา อันนี้อยูที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  

วาจะตัดสนิอยางไร ดวยเหตุผลอยางไร เพราะฉะนัน้เราก็เคารพในความคิดเห็น แลวก็ตองไปวากันในที่

ประชุมใหญอีกทหีนึง่นะครับ ขอบคุณครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานครับ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :   กราบเรียนทานประธานครับ ผมคิดวาเรื่องรับฟงความคดิเห็น

นี่มีความจาํเปนมากนะครับ เพราะวาหนาที่สวนหนึ่งของเราทางฝายวชิาการก็คือ การรับมาประมวล 

ความคิดเหน็ แตพอดีคณะของทานอาจารยเจิมศักดิ์ขอแบงเอาไปทํา เอาไปทํานั้น ผมก็คิดวา ด ีไดแบงเบา 

ของเราไป แตปญหาความชดัเจน หลังจากรับฟงมาแลวนะครับ ทุกภาคสงใหอาจารยหมด แลวผมสง 

On line ดวยครับ ผมคิดวาควรจะมีการประมวลออกมาอยางเปนหลักสถิติดวยจํานวนนะครับ สวน  

คุณภาพนัน้ก็ โอ.เค. นะครับ ผมอยากใหเหมือนของการรับฟงความคดิเห็นของ ๑๒ องคกรครับ เขาทํา

ออกมาเปนชดัเจนเลย มีเปอรเซ็นต มีอะไรตาง ๆ เปนประเด็น ๆ ออกมา อันนัน้เราถึงจะอางประชาชน 

ไดครับ แตอันนี้ไมได ผมคิดวาทางฝายวิชาการเรา คือควรจะขอใหทางโนนเอาเปนเปอรเซ็นตออกมาใหเรา 

เพื่อที่จะเก็บไว เพื่อที่จะเปนฝายวิชาการทีจ่ะเสนออะไรตาง ๆ ไดนะครับ หรือไมเชนนั้นก็คงจะตองขอ

ขอมูลมาจางบริษัทอะไรตาง ๆ ทําออกมาเหมือน ๑๒ องคกรครับ เขาทําไดเร็วมากนะครับอันนั้น ผมคิดวา

เปนสิ่งจาํเปนนะครับ แลวของ ๑๒ องคกรนี่นะครับ เทาที่ผมเหน็ Factional ที ่๒ เขาออกมาแลวครับ 

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เขาเทยีบเคียงใหเลยครับ อันนี้เพื่อที่จะเอาไวถาม  

๑๒ องคกรนัน้ ผมคิดวาเปนสิ่งจําเปนครับ ที่จะตองมหีลกัฐานใหเขาเหน็ไดชัดเลย การเปรียบเทยีบนะครับ 

ผมอยากจะขอฝากไวดวย เพราะไมเชนนัน้เราจะไมมีคําตอบจากประชาชนนะครับ เพราะวาการ 

รางรัฐธรรมนญูนั้น เราจะเอาตามใจใครกค็งไมได เรามีเหตุผลของการยกรางรัฐธรรมนูญดวย แลว 

ในขณะเดียวกนัเรากม็ีเหตุผลเพิ่มเติมจากประชาชนใหมนัสุขุม รอบคอบขึ้นนะครับ อันนัน้ผมคิดวา 

จําเปนจะตองขอตัวเลขเกี่ยวกับเร่ืองสถิติที่อาจารยรับฟงเชิงปริมาณนะครับ ขอขอบคุณครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานสดศรีครับ 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐         อัมพา ๓/๕ 

 

  นายสดศรี สัตยธรรม  :  กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน สดศรี คือทุกครั้งที่ทานอาจารย

เจิมศักดิ์ไป Present กับทางคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญนี ่ก็อยูดวยทุกครั้งนะคะ แลวก็มขีอที่ 

นาสังเกตที่สุดก็คือวา การทีท่านแถลงเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน แลวก็มีหนวยงาน 

อ่ืน ๆ ที่รวมไปในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย ปรากฏวามหีลายขอที่ขัดแยงกนัอยางหนามือ

เปนหลงัมือเลย คนละเรื่อง อยางเชนเปนตนวาเรื่องเกีย่วกับในสวนผูตรวจการรัฐสภานะคะ ของอาจารย 

เจิมศักดิ์ ไดไปรับฟงความคดิเห็นวาประชาชนสวนใหญเห็นดวยวาควรจะมี แตปรากฏวามหีนวยงานหนึ่ง 

บอกวา ประชาชนแลวมีเปอรเซ็นตดวยวา ไมเห็นดวยที่จะมีผูตรวจการรัฐสภา ปญหาอันนี้ก็คงจะเปน

ปญหาที่ทาํใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เกิดวาเราจะฟงใครนะคะ ซึ่งอนันี้ดิฉันก็ไดเคยสอบถามและ

ไดเรียนในที่ประชุมถามทานอาจารยเจิมศักดิ์วา ขัดแยงกนัอยางนี ้แลวจะเอาอยางไรกัน ทานกบ็อกวา 

อยางนี้ยงัไมไดขอยุติ ทานบอกวาทานจะเอาไปเปนขอมลู แลวก็เอาไปใหฝายสถิติคํานวณตัวเลขอีกทหีนึง่ 

ซึ่งถาหากวาฟงตามที่ทานอาจารยเจมิศักดิ์พูดแลวนี่ เราก็ยงัไมไดขอมูลชัดเจน ยกรางรัฐธรรมนญูจะตอง

ดําเนนิการไป เพราะวามกีรอบเวลาในการยกรางรัฐธรรมนูญอยูแลวนะคะ เพราะฉะนั้นในจุดนี้เราจะฟง

ความคิดเหน็ของฝายไหนเปนยุติ ซึง่อันนี้เราก็ยังไมไดความชัดเจนนะคะ การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ยอมรับวาเปนการยกรางรัฐธรรมนูญ คือ  

ประการที ่๑ รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

ประการที ่๒ จากความคิดเหน็ของกรรมาธกิารเอง และฝายวิชาการดวยนะคะ  

ซึ่งจะมีขอที่นาพิจารณามากคือ เร่ือง ส.ส.ระบบสัดสวน ซึ่งจริง ๆ แลว พูดตรง ๆ เลย 

นะคะวาหลายทานยงัไมรูเร่ือง มนัหมายความวาอยางไร แลวถากรรมาธิการเองยงัไมรูเร่ือง ประชาชน 

จะรูเร่ืองไดอยางไรนะคะ แลวเรื่องนีก้อนทีจ่ะรางออกมานี่ควรจะตองถาม กกต. กอน วาทานมีความพรอม

เหมือนกนั และอีกอยางหนึง่ที่จะทําในเรื่องนี ้แตก็ปรากฏวายงัไมไดมีการสอบถาม แลวรางวนันี้ทีจ่ะสง

มอบใหกับหนวยงานตาง ๆ นี้ ทาง กกต. ก็คงจะตองศกึษาวิจยั เพราะเราจะตองไปทําการแบงเขตใหม

หมดเลย ความพรอมของ กกต. นี่เปนเรื่องสําคัญเหมือนกนันะคะ แลวก็ความพรอมของประชาชนที่จะ

รับทราบในเรือ่งนีห้รือไมนี่ คงจะยงัเปนปญหาอยู ซึ่งอนันีน้าจะเปนภารกิจทีท่างกรรมาธิการชุดเรานาจะ

ยกขึ้นเปนขอพิจารณา แลวก็คงจะตองศกึษาขอมูลอันนีด้วย ก็ขอกราบเรียนแถลงทีป่ระชุมแคนี้กอน 

ขอบคุณคะ 

 

                    - ๔/๑ 

 



วิ. วิชาการตรวจรางรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                             วีณา ๔/๑ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 
 
 ประธาน  :  ขอบคุณครับ เดี๋ยวกอนถงึทานวัชรา ผมคิดวาเรื่องนี้ในเรื่องของความ
คิดเห็นจากประชาชนอะไรนี ่ซึ่งเปนเรื่องทีค่ณะอนุกรรมาธิการเรื่องขอมูลสารสนเทศ ทานนครินทร ทานว
รพจนคงจะชวยกรุณาไปดูแลวเปรียบเทียบกันอยางที่วา เชิญทานวัชรา 
 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมก็จะกราบเรียนนิดเดยีวเกี่ยวกับทีท่านคุณหมอธีรวฒัน
พูด ความจริงจังหวัดก็ด ีภาคก็ดี ไดสงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหกับอาจารยเจมิศักดิ์ 
แตอาจารยเจมิศักดิ์จะไปรวบรวมสงหรือไมผมไมมีโอกาสทราบ แลวผมขอเรียนใหทราบวาเทาที่ผมตรวจดู 
ส่ิงที่ผมไดพูดที่แสดงความคิดเห็นไปทีเ่พชรบุรี แลวก็ทีใ่นสภาใหญกม็ีอยูตั้ง ๕ - ๖ ขอ  
ที่นาํไปลงเอาไว ไมทราบวาไปตรงกับความคิดของใครหรืออยางไร ก็แสดงวาไดมีการพิจารณาโดย
กวางขวาง คณะกรรมาธิการยกรางผมเขาใจวาไดทํางานอยางดีที่สุดแลว 
 ประธาน  :  ผมวาเรื่องนีน้าจะยุติได  
 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธาน และทานกรรมาธกิาร
วิชาการ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ คือกระผมคดิวาจะเปนไปไดไหมที่เราจะขอขอมูลจาก
กรรมาธิการภาคที่ไดไปรับฟงความคิดเหน็มาอีกสักสวนหนึง่เปนตัวสําเนา ทานมีสําเนาอยูหรือเปลา ถามี
ผมคิดวามีแค ๔ ภาคเทานัน้ เรานาจะขอสาํเนานัน้มา แลวเรามาไดศึกษาดวย ใหอนุกรรมาธกิารของเรา
ศึกษา ก็คิดวาจะเปนประโยชน แลวก็จะทาํใหเราไดเห็นของทั้ง ๔ ภาค อันนี ้
ไมทราบวาทานประธานจะเห็นอยางไร 
 ประธาน  :  ผมเขาใจวาเราไดมาแลว  
 นายวรพจน  วงศสงา  :  เราไดมาแลวครับ อยางที่กราบเรียนแลวขณะนี้ทางจุฬา 
กับทางธรรมศาสตรแยกกันเอาไปศึกษาอยู 
 ประธาน  :  เชิญครับ 
 นายวนีัส  ปานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมมีความเหน็อยางนี ้ปญหาเรื่อง
ของการรางรัฐธรรมนูญ สุดทายสุดมันก็จะไปอยูที่การแปรญัตติ ทีนี้กอนจะมาแปรญัตติมันมีขอจํากัดวา
เราจะตองลงชือ่รวมกัน ๑ ใน ๑๐  ก็คือ ๑๐ คนใน ๑๐๐ แลวกท็ําไดคร้ังเดียว แลวระยะเวลามีแค ๓๐ 
วันนับจากวนันี้เปนตนไป เพราะฉะนัน้ญตัติบางอยางทีม่ันเปนที่สนใจของ 
พี่นองประชาชนและกระแสสงัคมเราซึง่เปนตรวจรางนี ่ควรจะมีบทบาทในการที่จะนาํเสนอขอแตกตางตาง 
ๆ ในเวทีสาธารณะ โดยเราจะตองใหเห็นวาตรงนี้แตกตางอยางไร ที่มาอยางไร จุดแข็ง จุดออนอยางไร 
เพราะวาตรงนีสํ้าคัญ และเวลาของเราที่จะประชุมเราแคชั่วโมงครึง่มนันอยไป เพราะวาเราเองไมมีเวลาที่
จะเสนอญัตตแิละแปรญัตติกันตรงนั้น จึงอยากจะเรียนทานประธานวา 
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เราควรจะมีเวลาในการแปรญัตติของเรากอน เพราะวา ๑ ใน ๑๐ เราควรจะเกาะกนัไวตรงนี ้  
ถาไมอยางนั้นในสภาใหญบทบาทของเราจะถูกลดนอยลงไป 
 ประธาน  :  เชิญทานผูวาครับ 

 นายประสงค  พทิูรกิจจา :  เรียนทานประธานครับ ผม ประสงค พิทรูกิจจา 
ในกรณีที่การรับฟงความคิดเห็นของพีน่องประชาชน ผมอยากจะฝากกรรมาธิการไปดวยวา มันควรจะมี
การพูดอยางชดัเจนวาตัดสินอยางไร เชน การเหน็ดวยหรือไมเห็นดวย เหน็ดวย ๘๐ เปอรเซ็นต กบั ๒๐ 
เปอรเซ็นต หรือเห็นดวย ๔๐ เปอรเซ็นต กบั ๖๐ เปอรเซ็นต แลวก็ความเหน็ดังกลาวในแตละสวนคือ 
แตละจังหวัดก็จะออกมาเปนแตละจังหวดัจะจบแคในแตละจังหวัดกอนหรือเปลา เชน ในกรณีจํานวน
วุฒิสมาชิกมีเปอรเซ็นตออกมาแลว ความเห็นของจังหวดันั้นเห็นควรอยางนี้ชี้ขาดไปเลย  แลวก ็
ในประการสุดทายเอามารวม ๗๖ จังหวัดคอยชี้ขาดอีกครั้งหนึง่วาเหน็ดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร 
เพราะฉะนัน้ถาออกมากํากวม แลวความไมเขาใจของพีน่องประชาชนจะเกิดความเขาใจวา ทําไมจังหวัด
ผมลงมติจังหวัดวาเหน็ดวย แตรางออกมาไมเหน็ดวย ผมขอกราบฝากไวนะครับ 
 ประธาน  : เชิญคุณหมอครับ 
 นางมาลนิ ี สุขเวชชวรกิจ  :  ทานประธานคะ แพทยหญิงมาลนิ ีสุขเวชชวรกิจ ประเด็น
หลายประเด็นที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีส่ิงดี ๆ อยู ขณะนี้เรียกวาสื่อออกไปทั้งหมดนี ่ 
มันเหมือนกับวามนัลบ เพราะฉะนั้นสิง่ทีบ่วก อยางวนันี้เราจะประชมุเร่ืองของเราจะมีการสัมมนาเรื่องของ
ระบบสัดสวน ซึ่งก็เปนทีย่อมรับแลววามนัดี เพราะวาไมใชแพแค ๒ คะแนนก็เหลือ ๐ เลย เพราะฉะนัน้
ทุกคะแนนของประชาชนมีความหมาย แลวเอามานับอีก อันนีเ้มื่อชัดเจนอยางนี้แลววาเปนผลบวกอยางนี ้
ดิฉันคิดวาถาวันนี้เราสัมมนาเสร็จแลว โดยเฉพาะก็มีส่ือมวลชนไปเยอะ ควรที่จะอนญุาตใหเราไดพูดไป
เลยวามันดีอยางไร เพราะคนเยอะมากที่ไมเขาใจ เพราะฉะนัน้ดิฉันคดิวา 
จะขออนุญาตทานประธานจากคณะอนกุรรมาธิการชุดนีว้าเราเปดไปเลย ไมจําเปนตองยอนกลับมาอีกที
หนึง่ เพราะตอนนัน้ผูส่ือขาวเขาพรอมอยูแลว ก็กราบเรียนเทานี้วาจะขออนุญาตตรงนี ้
 ประธาน  :  อันนัน้ก็คงจะตองใหคณะกรรมาธิการวินจิฉัย แตจริง ๆ สัดสวนที่เราพูดกนั
ตรงนี้ยงัไมชัดเจนวาเปนอยางไรเลย เพราะวาในกรรมาธิการเองแนวโนมถาผมคิดไมผิด แนวโนมคือจะลง
เบอรเดียว แลวลงคะแนนครัง้เดียว แตผมไมแนใจ แลวกเ็อาคะแนนครั้งเดียวที่เลือกตัวบุคคลเปนการ
เลือกพรรคไปในตัว แลวสวนการแบงเขต เขตใหญ ๔ เขตอีกเรื่องหนึง่ แลวเอาคะแนนทุกคะแนนมานับ
อยางที่วา ซึ่งมันก็อาจจะไมตรงกับสัดสวนของบางแหง ฉะนัน้ผมไมรูวาเราไปพูดนีม่ันจะตรงกับที่จะ
ออกมาจริง ๆ หรือเปลา  
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 นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธาน ทานกรรมาธิการ ผมคิดวายงัมอีีก
หลายเรื่องทีเ่รานาจะพูดคุยกัน แลวเนื่องจากเวลาที่เราประชุมแตละครั้งมันชัว่โมงหนึง่ ผมคิดวา 
นอยเกนิไป เห็นดวยกับทานวนีัสวาจะมทีางอยางไรไหมที่กรรมาธิการวิชาการของเราจะประชุมกนั แลวหา
เวลาด ีๆ สัก ๒ - ๓ ชั่วโมง เพราะวาผมดูมีหลายเรื่อง ทั้งเร่ืองของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
นี่ก็เร่ืองหนึ่ง แลวก็เร่ืองระบบสัดสวน แลวก็เร่ืองการแปรญัตติที่ทานวนีัสเสนอวา ประเด็นสําคัญ ๆ ที่ทาง
ฝายวิชาการนาจะหนนุชวย หรือวาใหขอมลูกับสังคม ซึ่งขณะนี้ก็ขออนญุาตเรียนวา ผมคิดวาบทบาทของ
ฝายวิชาการอาจจะยงัดูมนีอยไปหนอยหนึ่งที่จะออกไปชวยเหลือสังคมใหวนิิจฉัยไดวา ประเด็นใหญ ๆ  
ที่สําคัญมนัมขีอดี ขอเสียอยางไร อันนี้ในเชิงวิชาการเลย ไมตองไปพูดถึงเรื่องอคต ิเร่ืองอะไรทั้งสิน้ เอาแค
วิชาการเพยีว ๆ ผมคิดวาถากรรมาธิการเราไดประชุมกัน และพูดคุยกนั แลวเราวิเคราะหกันใหเรียบรอย
กอน แลวก็ไดบทสรุป แลวก็ไดเนื้อหาขอมูลในระดับหนึ่ง เราสามารถจะพิมพเปนขอมูลส้ัน ๆ ที่เปน
บทสรุปในประเด็นใหญ ๆ ที่สําคัญ ๆ สักประมาณ ๕ ประเด็น หรือ ๑๐ ประเด็น แลวเสนอตอสาธารณะ 
ผมคิดวาอันนีจ้ะเปนประโยชนอยางมากเลยครับ แลวเราไมตองไปชี้ขาดฟนธงวาแตละประเด็นเปน
อยางไร แตเราชี้ขอดี ขอเสีย แลวก็ชี้จุดเดน จุดออน ใหประชาชนไดรับทราบ แลวใหเขาไปตัดสินเอาเอง 
ผมคิดวาจะมีโอกาสไดไหมถาเราทาํอยางนี ้
 ประธาน  :  ผมเกรงวาหนาที่เราไมใชเสนอตอประชาชน หนาที่ของเราคือทําทางดาน
วิชาการใหแกกรรมาธิการยกรางในสภารางรัฐธรรมนูญมากกวา อันนัน้นาจะเปนเรือ่งของตัวสภาเอง ทีนี้
ผมคิดวาเรื่องนี้เราคงเก็บไวพูดกันตอ ในวนันีถ้าไมมีอะไรแลวผมคิดวาเราคงจะตองดูวาอยางที่ทานเสนอ
วา จะทาํการประชุมใหยาวนานหรือไม การประชุมคร้ังหนาผมกม็าดแูลว ถาเราจะเอาวนัจันทรกไ็มมีแลว 
วันจนัทรหนาก็คงไมมีประชุมสภา จะมีกม็ีวันที ่๑ วันที ่๒ ที่เขานัด ๑๐.๐๐ นาฬกิา เราจะเอาอยางนัน้
ไหมวาประชุมวันที ่๒ เราจะไดชั่วโมงครึ่ง  
 นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  เรียนทานประธานครับ ถาเผือ่วันที ่๑ วันที ่๒ เวลาจะสัน้ไป
อยางที่เราไมตองการ มันมวีันที ่๓ ซึ่งยังวางอยู  
 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ตอนนี้เรายังไมมีเนื้องานวาจะเยอะหรือนอย 

เพียงแตวาทานพิเชยีรบอกวาถาเยอะก็ดมีเีวลา ทนีี้เรากป็ระชุมวนัที ่๑ วันที ่๒ สักครั้งหนึง่กอนวา 
ถาเผื่อวามนัมเียอะวนัที ่๓ จะเอาอยางทีท่านมานิจวาตอไปอีกวันหนึ่งก็ได เรากน็ดัวันที ่๑ กับวนัที ่๒ ไป

วันหนึง่กอน แลวถามันมงีานเยอะ วันที ่๓ เพิ่มอีกวนัหนึ่งก็ยังได  
 ประธาน  :  เราเอาวนัที ่๒ ไวกอนไหม ๐๘.๓๐ นาฬกิา เพราะเราจะมีประชุมนอกรอบ
ของ สสร. อยูแลว เราตองมา สสร. อยูแลว 
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วันพฤหัสบดีที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ 
 
 นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ของผมไปรับฟง ๑๒ องคกรที่ขอนแกน 
 ประธาน  :  วันนั้นม ีสสร. ขอเปน ๐๘.๓๐ นาฬิกา วันที ่๒ แลวกัน สวนเราจะมกีาร
ประชุมตอไปวันไหน จะเปนวันที ่๓ หรือวันที ่๔ คือขณะนี้เรานัดวนัศกุรไว แตไมเคยไดประชุม  
แตอันนี้ไมเปนไรเอา ๐๘.๓๐ ของวันที ่๒ มีเร่ืองอื่นที่จะขอแจงนิดหนึ่ง เมื่อสักครูไมไดแจง คือวา
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภารางรัฐธรรมนูญเขามีหนังสือถงึผูชวยเลขานกุารคณะ

นี้เกีย่วกับเร่ืองการอนุมัติเบกิจายเงินงบประมาณของคณะกรรมาธิการทุกชุด ซึ่งประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญเขาไดขอใหเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญเปนผูดําเนินการตามที่เคยปฏิบัติในการพจิารณา

อนุมัติงบประมาณ และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย กับอีกเรื่องหนึ่งคือที่เขาตัดลด
งบประมาณของกรรมาธกิารชุดตาง ๆ รวมทั้งของเราไป เขาไปปรับลดได ๕๗ ลานบาทเศษ  
เอาไปตัดเพิ่มใหคณะกรรมาธิการวิสามญัรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจํา

จังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็เปนเงิน ๓๘ ลานบาท ก็เลยมีเงนิเหลืออยูอีก  
๑๙ ลานบาทเศษ เงนิทีเ่หลอืถาแตละกรรมาธิการจําเปนจะตองใชเพิม่เติมจากที่มอียูแลว ซึ่งของเราคงไม
มี ก็จะตองทาํโครงการเสนอประธานสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อขออนุมัตติอไป อันนี้ก็ขอแจง 
ที่ประชุมทราบ ๑๙,๓๒๑,๓๙๘ บาท เปนเงนิที่เหลือจากการตัดยอดอันนัน้ และหลังจากที่จัดสรรใหแก
จังหวัดไปจังหวัดละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถาไมมีอะไรผมก็ขอปดประชุม ขอขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 

 
กลุมงานชวเลข ๑ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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